

## KẾ HOẠCH

### Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-BCĐ ngày 20/01/2025 về hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; để tiếp tục phát huy kinh nghiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (sau đây viết tắt là Phong trào) và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” (sau đây viết tắt là Đề án) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án năm 2025, cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

a) Triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị 23-CT/TU ngày 27/12/2022 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố; Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”.

b) Tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung của Phong trào và Đề án, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để nếp sống văn minh được nâng cao, văn hóa phát triển, nỗ lực đảm bảo mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

c) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả thực hiện Phong trào và Đề án nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

d) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung của Phong trào và Đề án nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi bệnh hình thức,

nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa giao thông.

## **2. Yêu cầu**

a) Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành vi của các tầng lớp Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh, hướng tới xây dựng con người Đà Nẵng có nếp sống văn hóa - văn minh đô thị, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

b) Tổ chức thực hiện các nội dung của Phong trào và Đề án với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Xây dựng chương trình phối hợp giữa các đơn vị, địa phương một cách thực chất, hiệu quả để phát huy sức mạnh tổng hợp; áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền các gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

c) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Phong trào, Đề án tại các địa phương, cơ sở nhằm nắm bắt những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất UBND thành phố và các ngành liên quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời để đưa Phong trào, Đề án đi vào nền nếp, chất lượng.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN (theo Phụ lục đính kèm)**

### **III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

1. Nội dung chi của Phong trào được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách đã phân bổ từ đầu năm 2025 cho các đơn vị.

3. Ngoài nguồn ngân sách, các sở, ban, ngành, các địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**


1. Sở Văn hóa và Thể thao: chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ về UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào



“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện các nội dung công việc được giao tại Mục II Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án năm 2025 lồng ghép trong công tác chuyên môn lĩnh vực ngành phụ trách và thực hiện các nội dung công việc được giao tại Mục II Kế hoạch này.

3. UBND các quận, huyện: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào và Đề án tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” năm 2025 trên địa bàn thành phố. Các đơn vị, địa phương chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng (trước ngày 28/6) và kết quả thực hiện năm 2025 (trước ngày 05/01/2026) về Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./. 

**Nơi nhận:**

- TT BCĐ Trung ương (để b/c);
- TTTU, TTHĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP (b/c);
- UBMTTQVN TP (để p/hợp);
- Các sở, ngành, các tổ chức CT-XH TP (để t/hiện);
- BCĐ Phong trào của các quận, huyện (để t/hiện);
- Lưu: VT, SVHTT.

20/11



**Nguyễn Thị Anh Thi**



Phụ lục

**NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”  
VÀ ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ” NĂM 2025**

*(Kèm theo Kế hoạch số 74 /KH-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)*

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
I	<b>PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”</b>			
1	Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về mục tiêu và nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Phong trào). Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, tăng cường ứng dụng các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng. Chú trọng thông tin tuyên truyền về thực hiện các phong trào cụ thể và những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào. Tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp và hiệu quả phù hợp với xu thế “Chuyển đổi số”, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới. Thực hiện các nội dung của Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2025; Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2025.	Thường xuyên	Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT), UBND các quận, huyện	Các sở, ngành, đoàn thể.
2	Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Phong trào tại Quyết định số 3460/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND thành phố về Đề án “Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện, làm nền tảng xây dựng thành phố an bình, đáng sống, hình thành các giá trị bản sắc riêng, phù hợp với truyền thống, lịch sử, văn hóa của người Đà Nẵng giai đoạn 2022 - 2030”; Đề án “Xây dựng	Cả năm	Sở VHTT; UBND các quận, huyện	Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (UBMTTQVNTP), Liên đoàn Lao động thành phố (LĐLĐTP), các hội, đoàn, thể



TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy văn hóa đồng bào dân tộc Cơ Tu thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030”.			
3	Duy trì và nâng cao các cuộc vận động, phong trào, chương trình có nội dung gắn với Phong trào đang được triển khai: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Phong trào “Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”; Phong trào “Người tốt, việc tốt”...	Cả năm	UBND các quận, huyện, các sở, ngành, hội, đoàn thể	
4	Chỉ đạo nâng cao hiệu quả và chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nâng cao vai trò và năng lực tổ chức thực hiện và giám sát của các Ban vận động ở địa bàn cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch số 109/KHLT-UBND-UBMTTQVN ngày 23/10/2024 của UBND thành phố và UBMTTQVN thành phố về “Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2024 - 2029”. Thực hiện xây dựng và nhân rộng có hiệu quả các mô hình tại địa bàn dân cư.	Cả năm	Mời UBMTTQVNTP, Sở Tài chính, Sở VHHT	UBND, các quận, huyện
5	Đổi mới, đa dạng, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa cơ sở nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho Nhân dân, phát huy vai trò sáng tạo văn hóa của mỗi người dân, tạo đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng Khu dân cư văn hóa biển. Ưu tiên tổ chức các chương trình nghệ thuật cho các đối tượng đặc thù:	Cả năm	Sở VHHT, UBND các quận huyện	Sở VHHT, UBND các quận huyện có khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	công nhân tại các khu công nghiệp, địa bàn nông thôn, đồng bào dân tộc, cư dân vùng ven các phường ven biển.			Năng, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan
6	Thực hiện xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới, góp phần thực hiện thành công tiến độ và mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố. Bám sát kế hoạch xây dựng các tiêu chí nông thôn mới của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố để thực hiện đúng tiến độ và các nội dung văn hóa và đời sống văn hóa.	Cả năm	Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương; Hội Nông dân thành phố; UBND các quận, huyện	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện
7	Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Triển khai đánh giá, xét các danh hiệu văn Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 về quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình Văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Triển khai rà soát để thực hiện đồng bộ các nội dung của Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 24/12/2022 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh	Quý I/ 2025	Sở VH TT, UBND các quận, huyện	Mời UBMTTQVNTP, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan đến các tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu.
8	Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày	Cả năm	Mời LĐLĐ TP	Sở VH TT, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện có các khu công nghiệp;



TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. Tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân tại các khu công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu trình phối hợp hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2026. Phát huy hiệu quả mô hình "Điểm sinh hoạt văn hóa Công đoàn".			
9	Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, tăng tính vinh danh, tạo sức hút đối với người dân tham gia xây dựng và phát triển Phong trào. Thực hiện các hoạt động truyền thông về các điển hình trong thực hiện Phong trào; trong đó, chú trọng điển hình ở cơ sở. Đổi mới công tác khen thưởng, vinh danh; chú trọng chất lượng cá nhân, tập thể vinh danh để tạo sự đồng thuận của dư luận, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội về ý nghĩa của Phong trào. Tổ chức đánh giá, tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2025.	Cả năm	Sở VH TT, Sở Nội vụ UBND các quận, huyện	Mọi UBMTTQVNTP; các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các quận, huyện

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
10	Tập trung các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội: Suu tầm, tổng hợp tư liệu ảnh về công tác tổ chức lễ hội; Thực hiện dữ liệu hóa lễ hội truyền thống Đà Nẵng. Nghiêm túc rà soát những tồn tại, đặc biệt là tính hành chính trong công tác tổ chức của một số lễ hội. Tổ chức tập huấn công tác quản lý và tổ chức lễ hội.	Cả năm	Sở VH TT	Môi UBMTTQVNTP, các sở, ngành, hội, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, cơ quan truyền thông
11	Tiếp tục đầu tư, xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) phường, xã theo quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt; quản lý, bảo quản và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các Trung tâm VHTT đã được đầu tư. Triển khai kế hoạch phối hợp hỗ trợ tổ chức hoạt động nhằm phát huy hệ thống thiết chế văn hóa- thể thao cơ sở. Thực hiện khảo sát và hỗ trợ xây dựng điểm hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân. Chú trọng công tác đầu tư và quản lý, vận hành nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư.	Cả năm	Sở VH TT, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện	Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ.
12	Tiếp tục chỉ đạo tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng hương ước, quy ước, kịp thời phát hiện những nội dung không còn phù hợp để định hướng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tăng cường hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương nhằm phát huy giá trị của hương ước, quy ước, đưa hương ước, quy ước thực sự đi vào cuộc sống. Tập huấn xây dựng và rà soát tổng thể hương ước, quy ước đối trên địa bàn thành phố.	Cả năm	Sở VH TT	Sở Tư pháp ; UBND các quận, huyện



TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
II	<b>ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA - VĂN MINH ĐÔ THỊ”</b>			
1	Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt các nhiệm vụ của Đề án. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án để tăng cường hiệu quả và tiến độ triển khai. Phát huy kinh nghiệm và tổ chức triển khai Đề án trong phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để cụ thể hóa thành giải pháp, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập cụ thể trong triển khai thực hiện Đề án.	Cả năm	Các sở, ngành, đoàn thể	UBND các quận, huyện, phường, xã
2	Khảo sát, đánh giá, rà soát mô hình nếp sống văn hóa. Thực hiện truyền thông, nhân rộng mô hình và cách làm hiệu quả của các địa phương trong thời gian qua. Tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện và đề xuất đổi mới phương thức triển khai của 03 mô hình “Tổ dân phố/thôn không rác”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Chợ văn minh thương mại”. Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu ứng của các mô hình. Đề xuất thực hiện mô hình văn minh đô thị, giải pháp triển khai phù hợp với giai đoạn mới.	Cả năm	Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng. UBND các quận, huyện	Các sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan
3	Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị cả hình thức và nội dung. Phát huy vai trò của mạng xã hội, hội nhóm thiện nguyện và chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng các chương trình, ấn phẩm tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị. Chú trọng phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục trong tổ chức các hoạt động truyền thông.	Quý II/2025	Sở VH TT, Thành đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện	Các sở, ngành, hội, đoàn thể có liên quan.

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	Xây dựng mô hình sinh hoạt xây dựng nếp sống văn hóa ở tại các trường học. Thực hiện mô hình sân khấu hóa tuyên truyền ngoại khóa nếp sống văn minh tại các trường học.			
4	Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, đô thị, môi trường, dịch vụ, tiện ích công cộng (hạ tầng điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, hệ thống biển báo, biển quảng cáo, cây xanh, vỉa hè, công viên, nhà vệ sinh công cộng, thùng rác...) để người dân có điều kiện thực hiện nếp sống văn minh.	Cả năm	Các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Du lịch	UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan
5	Thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm. Tiến hành sắp xếp ngăn nắp, trật tự và thực thi các quy định quản lý chặt chẽ trật tự lòng lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh, giải tỏa triệt để tình trạng tự phát, các điểm lấn chiếm lề đường, vỉa hè, để phương tiện không đúng nơi quy định... Chú trọng nhóm hành vi trọng điểm để tập trung kiểm tra xử lý, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành vi của người dân.	Cả năm	Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện	UBND các phường, xã
6	Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua về thực hiện văn hóa công sở theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng tiêu chí để theo dõi, đánh giá, thực hiện thi đua giữa các đơn vị, địa phương về văn hóa công sở trên phạm vi toàn thành phố.	Cả năm	Sở Nội vụ	Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã.



TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
7	Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/11/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp quảng cáo phurôn, băng rôn quá thời gian cấp phép gây nhếch nhác, thiếu an toàn, mất mỹ quan đô thị. Thực hiện có hiệu quả Quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.	Cả năm	Sở VH TT, UBND các quận, huyện.	Các sở, ngành, hội đoàn thể và UBND các xã, phường
8	Tập trung các giải pháp tiếp tục xử lý các vấn đề về môi trường, trong đó, chú trọng: Đảm bảo không để rác thải tồn đọng trong khu dân cư và trên đường phố. Tiếp tục cải tiến quy trình và thiết bị thu gom rác, bổ sung sắp xếp và thay thế các thùng rác công cộng. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Thu gom rác thải theo giờ”, Nghị quyết “Về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố”, Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh - sạch - đẹp”. Triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới. Xử lý nhanh các vấn đề về vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, bãi biển và các lô đất trống; các điểm ô nhiễm tại các khu công nghiệp, khu dân cư. Kiên quyết xử lý về ô nhiễm âm thanh tại khu dân cư.	Cả năm	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND các quận, huyện, xã, phường
9	Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí Văn hóa Du lịch Đà Nẵng. Thực hiện tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý các hành vi chèo kéo, đeo bám	Cả năm	Sở Du lịch, Sở Nội vụ.	UBND các quận, huyện và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	khách du lịch. Triển khai các giải pháp xử lý triệt để tình trạng bán hàng rong, đánh giày, bán sách, báo đạo... không đúng nơi quy định.			
10	Tổ chức kiểm tra các địa phương, cơ sở về thực hiện các nội dung Phong trào, Đề án và thẩm định các danh hiệu văn hóa trong Phong trào và mô hình của Đề án.	Quý IV/2025	Mời UBMTTQVNTP, LĐLĐ TP, Sở VHHT	UBND các quận, huyện